

## บรรณานุกรม

### หนังสือ

กรมสามัญศึกษา. 2543. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา: แนวทางการดำเนินงาน  
ของสถานศึกษาผู้รับการประเมิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศึกษา.

กรมสามัญศึกษา. 2542. การประกันคุณภาพการศึกษากรมสามัญศึกษา เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์สภา  
ลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. เรื่องให้ใช้มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ  
ภายในของสถานศึกษา. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.

กฤษดา เวลาดีและ สุภิสรา มาศชาย. 2549. **ปรัชญาการศึกษาอิสลาม**. กระบี่: อิสลามอินไซด์ฟิลาร์ต.

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. 2551. **รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550**. กรุงเทพฯ: การศาสนา.

ธงชัย สันติวงษ์. 2549. **หลักการจัดการศึกษา**. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

บุญชม ศรีสะอาด. 2545. **การวิจัยเบื้องต้น**. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2549. **จิตวิทยาการศึกษา**. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540. **วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์**. กรุงเทพฯ: สำนักงาน  
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

วิทยากร เชียงกูล. 2550. **สถานะการศึกษาไทยปี 2549/2550 การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษา  
อย่างเป็นระบบองค์รวม**. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ราชกิจจานุเบกษา. 2553. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ.2553. เล่ม 127 ตอนที่ 23ก. หน้า 22-27.

ราชกิจจานุเบกษา. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. เล่มที่ 116 ตอนที่ 74ก. หน้า 24-26.

สมคิด พรหมจรรย์ และสุพัตร์ พิบูลย์. 2544. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์.

สมศักดิ์ สีนธระเวชญ์. 2544. เอกสารการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมเขตการศึกษา. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ. 1998. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมแปลเป็นภาษาไทย. อัลมาดีนะห์ อัลมูเนาวาเราะห์ : ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน.

สามารถ ทิมานาค. 2553. แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา. สืบค้นออนไลน์จาก <http://www.esanpt1.go.th/km/?name=research&file=readresearch&id=80> สืบค้นเมื่อ : 22 มิถุนายน 2556

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง. 2543. รายงานการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง. พัทลุง: ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา หน่วยงานนิเทศก์สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2546. แนวดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อจัด กิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543. **แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:** เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2541. **คู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียนเรื่องการประเมินคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา.** ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี. 2543. **คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา: การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน.** กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี. 2543. **มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.** กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานปลัดกระทรวง. 2542. **พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.** กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). 2548. **มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศึกษาปฐมวัย รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553).** กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน).

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548. **มาตรฐานการศึกษาของชาติ.** กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์.

สำนักทดสอบการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. **เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.** ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: ชุมนุมการเกษตร สหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2549. เอกสารแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. ม.ป.ท. :ม.ป.พ.

สุรัฐ ศิลปอนันต์. 2543. กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: ครูสภา.

หน่วยศึกษานิเทศก์เขตการศึกษา. 2542. ร่วมเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณภาพ. ราชบุรี: ธรรมรักษ์.

อิมาม นะวาอียฺ. 2541. วิทยาคุณซอลิฮีน. แปลจาก Riyad al-Soleheen. โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2001. **Sahih al-Bukhari**. Dar al-Mannar.

Fatimah Isma'il Muhammad Isma'il. 1981. **al-Qur'an wa al-Nazar al-Aqli**. al-Ma'ahad al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy.

Ibn Majah, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qurqwaini. n.d. **Sunan Ibn Majah**. Bairut Lubnan : al-Maktabah al'Ilmiyyah.

Madkur, Ali Ahmad. 1987. **Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah Usuluhu wa Tatbiqatuh**.

## งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

กฤษฎา สมตระกูล. 2540. สภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน  
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรดิตถ์. วิทยานิพนธ์การศึกษา  
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เกียรติศักดิ์ ทัศนจันทร์. 2543. การศึกษาการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน  
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา  
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร.

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. 2540. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จรัส พุ่มเพชร. 2549. สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ตามแนว  
ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุรินทร์.

จารุวัจน์ สองเมือง และคณะ. 2552. โครงการวิจัยระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษา  
จังหวัดชายแดนใต้ (สกลศต.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

จิราภา ณรงค์น้อย. 2551. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ช่อ สันชนพิพัฒน์. 2547. การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ  
ชุมชน ในเขตบริหารของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร  
มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ชาติชาย พิมพ์ไผ่. 2543. ศึกษาการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ธงชัย สุขบุญ. 2550. การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

นภาพรรณ ศรีภูธร. 2544. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนาร่อง สังกัดกรมสามัญ  
ศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ  
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นิยม โพธิ์งาม. 2544. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ภายในโรงเรียนนาร่องจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การ  
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญมี ดนตรีเสนาะ. 2540. กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลและความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของ  
พนักงานองค์กรหนังสือพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ พ.ศ.2540. วิทยานิพนธ์นิเทศ  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญา กระแสร์สุนทร. 2549. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด  
ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์

ปริญภรณ์ ภูพิทักษ์พงษ์. 2547. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด  
เชียงราย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงราย.

สมชาติ แก้วขาว. 2545. การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

สิทธิศักดิ์ สมใจมาก. 2546. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบแรก ปีการศึกษา 2544 เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สุวัฒน์ พรหมวัง. 2542. การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม.

สุวรรณ สัมผัสสุข. 2552. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

อาภรณ์ พลเยี่ยม. 2542. การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

## วารสาร

เฉยฉา แซ่มประเสริฐ. 2540. ISO การศึกษากับการประกันคุณภาพ. สารพัฒนาหลักสูตร, 16, 38-42.

ไพรวลัย พิทักษ์สาสิ. 2553. ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการ. 13/1(มกราคม-มีนาคม).

สงบ ลักษณะ. 2541. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารข้าราชการครู. (สิงหาคม-กันยายน 2541).

สัมพันธ์ กางเฟิง. 2545. กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก. วารสารวิชาการ, 72-80.

Prince of Songkla University  
Pattani Campus